




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>นำท่วม</p> <p>1. ยกระดับด้านสาธารณสุข รับมือน้ำโขงเพิ่มสูง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, thecoverage, ch3plus, thaigov, thailandplus, hfocus, voicetv, thaipbs, ch3plus, INN) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยกรณีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศเตือนจังหวัดริมแม่น้ำโขงรับมือน้ำเพิ่มสูงขึ้นช่วง 12-16 ก.ย.นี้ ได้สั่งการอย่างเร่งด่วนให้สาธารณสุขทุกจังหวัด รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เตรียมพร้อมรับมือตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้ สธ. ยกระดับมาตรการก่อนที่อุทกภัยจะเกิดขึ้น รวมถึงให้เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ จัดระบบเฝ้าระวังโรคในจุดอพยพ พร้อมเน้นย้ำจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียง ส่วนการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ขอให้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงได้รวดเร็วและเป็นระบบ สำหรับการดูแลด้านจิตใจ ให้เตรียมทีม MCATT เพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อผู้มีภาวะทางจิตใจ รวมถึงการดูแลผู้ประสบภัย เพื่อป้องกันภาวะเครียดด้วย</p> <p>2. กรมการแพทย์ส่งทีม MERT ช่วยเหลือ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, hfocus, INN, thecoverage, TNN, thaipbs) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรมได้ประชุมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยมีการดำเนินการในหลายส่วน ทั้งส่งยาและเวชภัณฑ์ การประสานงานในพื้นที่เรื่องการรักษาผู้ป่วย การให้ความรู้การดูแลรักษา ป้องกันโรคที่เกิดจากอุทกภัย และการจัดทีมแพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ (MERT) ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่เบื้องต้นได้รับมอบหมายให้ไปสนับสนุนดูแลศูนย์พักพิงที่ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย - ปก.จ.เชียงราย สรุปสถานการณ์ในพื้นที่ 9-12 ก.ย.67 เกิดน้ำท่วมและดินถล่มใน 6 อำเภอ 25 ตำบล 125 หมู่บ้าน เบื้องต้นประชาชนได้รับผลกระทบ 51,353 คน ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บ 2 คนจากเหตุดินสไลด์ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรงคือ อ.แม่สาย และ อ.เมือง</p> <p>3. กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCATT เยียวยาจิตใจ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ - นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนันธ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการดูแลทางด้านจิตใจผู้ประสบภัย จ.เชียงราย เชียงใหม่ ว่า กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมดูแลเยียวยาจิตใจ MCATT รพ.สวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงเพื่อให้รู้สึกปลอดภัย และได้รับการดูแลเตรียมพร้อมการออกไปใช้ชีวิตตามปกติ - นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผอ.รพ.สวนปรุง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว 15 แห่ง มีผู้ได้รับผลกระทบ 3,081 คน พบผู้เสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต 402 ราย เครียดสูง 217 ราย ยังไม่มีรายงานพบภาวะซึมเศร้าหรือเสี่ยงทำร้ายตัวเอง มีผู้ป่วยจิตเวชรับยา 2 ราย พร้อมย้ำผู้ป่วยเดิมต้องสำรองยาไว้ติดตัวเสมอ สังเกตอาการผิดปกติ ควรติดตามข่าวสารอย่างเหมาะสมจากสื่อหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ</p> <p>4. กรมอนามัยส่งทีม SehRT ประเมินความเสี่ยง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยในการประชุม EOC กรมอนามัย ว่า ได้มอบหมายทีม SEhRT ศูนย์อนามัย ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดเร่งสำรวจประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารและน้ำ จัดการสุขาภิบาลและสุขอนามัย ได้แก่ ส้วมและสิ่งปฏิกูล ขยะ พื้นที่พักอาศัย พร้อมสนับสนุนชุด V-Clean ส้วมกล่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กระดาด ขูดทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารและน้ำ ขูดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ สำหรับใช้ในช่วงประสภภัย และให้เตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ทำการฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยสำรวจตรวจสอบความเสียหายของระบบสาธารณสุขปภคที่สำคัญ เพื่อเร่งปรับปรุงระบบให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัยให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการสื่อสารสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม</p> <p>5. น้ำท่วมหนองคายเตือนภัยระดับ 5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ) - สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.หนองคาย ภายหลังที่ระดับแม่น้ำโขงมีการเพิ่มสูงขึ้น เทศบาลเมือง ประกาศเตือนภัยระดับ 5 เสี่ยงอันตรายต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน เตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงและปลอดภัย</p> <p>6. พาสุนัขหนีน้ำท่วมพืงศูนย์อพยพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, INN, brighttv, ejan) - ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Waew Jiraporn” สาวโพสต์ตัดพ้อ พาสุนัขหนีน้ำท่วมมาพืงศูนย์อพยพ โดนทีมสาธารณสุขเชิญออกจากหอประชุมที่มีแอร์อากาศมันหมื่นเวียน อ้างคนอาจจะติดเชื้อสุนัข ถ้าสุนัขป่วยกลัวติดเชื้อคน ภายหลังมีการหารือใหม่ สรุปให้อยู่ได้แต่อย่าให้เพนพ่าน ระบุ เท้าที่อยู่มา 4-5 วัน ไม่มีสุนัขบ้านไหนเพนพ่าน มีแต่เด็กที่วิ่งไปมาไม่เกรงใจคนที่นอนอยู่</p>	
<p>ปิดการประชุมวิชาการ สธ.</p> <p>1. ปิดการประชุมและมอบรางวัล สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thaigov, thailandplus, Chiangmainews) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567 “นวัตกรรมจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน สู่การยกระดับบริการสาธารณสุขในยุคดิจิทัล” พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 114 รางวัล จากกว่า 3,500 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ย้ำบุคลากรสาธารณสุขเป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนระบบบริการของกระทรวงสู่ยุคดิจิทัล โดยมีเวทีการประชุมวิชาการเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานสร้างความยั่งยืนให้ระบบสาธารณสุข</p> <p>2. พ.ร.บ.โรคติดต่อไม่เรื้อรัง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ - นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการทำงานของ สธ. ปี 2568 จะนำนโยบายรัฐบาลมาเป็นโจทย์สำคัญในการทำงานได้แก่ 1. เรื่องยาเสพติดและสุขภาพจิต 2. การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ 3. เมดิคัลฮับ และ 4. การป้องกันโรคติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตั้งเป้าผลักดันให้มี พ.ร.บ.โรคติดต่อไม่เรื้อรัง เพราะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตั้งแต่ระดับ อสม. รพ.สต. รพช. รพศ. รพท. แต่ยังขาดการบูรณาการงาน NCDs ให้เป็นเนื้อเดียวกัน</p>	
<p>กวาดล้างซูเปอร์มาร์เก็ตจีน เฟส2 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ch3plus, isaranews) - อย. ร่วมกับ ปคบ. ปฏิบัติการล้างบางซูเปอร์มาร์เก็ตจีนกลางกรุงเทพฯ เฟส 2 เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้า 7 แห่ง ที่ลักลอบนำสินค้าจากประเทศจีนมาวางจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจยึดของกลางสินค้าประเภทต่าง ๆ 97 รายการ จำนวนกว่า 2,411 ชิ้น - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อาหารลักลอบหนีภาษีจากประเทศจีนถูกนำเข้ามาไทยโดยรถบรรทุกผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มาเก็บในโกดังแถวจังหวัดปริมณฑลแล้วกระจายขายต่อในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ หลังจากนั้นจะหารีอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหา เบื้องต้นได้แจ้งไปยัง สสจ.ทุกจังหวัดแล้ว เพื่อให้ตรวจสอบเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>ทลายโกดังเครื่องสำอางปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า) - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับ สสจ.สมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลงผลการเข้าตรวจค้นโกดังชาวจีนในพื้นที่ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร มีการปลอมแปลงเครื่องสำอางแบรนด์ดังและเครื่องสำอางไม่มีเลขที่ใบรับจดทะเบียน พร้อมจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 5 ราย รวมมูลค่าของกลางเกือบ 4 ล้านบาท</p>	
<p>30 บาท รักษาทุกที่</p> <p>1. ขวนหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- สปสช. ขวอนองค์กรภาคประชาชน ขึ้นทะเบียนเป็น “หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน” ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการให้กับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความต้องการบริการที่มีความจำเพาะ จึงจำเป็นต้องใช้กลไกการมีส่วนร่วมมาจัดบริการ</p> <p>2. กทม. นำร่องเทเลเมดิซีน รร.สวนกุหลาบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต รองผอ.สพฐ. ร่วมมือนำร่อง “บริการแพทย์ทางไกลในโรงพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน” เริ่มที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นแห่งแรกใน กทม. ยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลในโรงเรียน ดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนไทย เข้าถึงสิทธิสุขภาพ ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” หากเจ็บป่วยพบแพทย์ทางไกล พร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน พร้อมขยายผลโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ กทม.</p> <p>3. ต่างชาติชื่นชมนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เผยว่านิตยสารด้านเศรษฐกิจโลก The Economist ลงบทความหัวข้อ Why is Thai health care so good? ชื่นชมระบบสาธารณสุขของไทยมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท และมีหลายประเทศที่ต้องการนำไปใช้</p> <p>4. ความเห็นต่อนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สมาชิกวุฒิสภา กล่าวในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 2 ว่า ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาใบส่งตัว-งบบัญชีผู้ป่วยใน พร้อมตั้งคำถามว่า 30 บาทรักษาทุกที่ได้จริงหรือไม่ ในต่างจังหวัดที่ผ่านมาเห็นว่าพอไปได้ แต่กรุงเทพฯ มีระบบแตกต่าง ซึ่งมีเงื่อนไขว่าไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานบริการสุขภาพมีอย่างน้อย 6 ต้นสังกัด สรุปแล้วประชาชนไม่สามารถใช้บริการ รพ.ใหญ่ ได้ ไปใช้บริการได้แค่ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่นเท่านั้น รวมถึงร้านขายยา คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย</p> <p>- นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา จ.ขอนแก่น กล่าวถึงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ตรงไหนบ้าง ไร้นโยบายส่งเสริมสนับสนุน รพ.ชุมชน รพ.สต. ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจน บุคลากรแพทย์ยังขาด มองไกล เกรงว่าจะเป็นนโยบายที่ไม่ประสบความสำเร็จ พร้อมระบุบมมติถ่ายโอน รพ.สต. มีปัญหาสารพัด แต่กลับถูกนายกา เมิน นอกจากนี้ พบตัวเลขเงินบัตรทอง กทม. ที่ยังไม่ชัดเจน ขอให้ รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เร่งตรวจสอบ</p>	
<p>สารเคมีรั่วไหลในโรงงานเหล็กสมุทรสาคร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวสด, amarintv, workpointnews)</p> <p>- เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลภายในโรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ของบริษัทสิน หมื่น แสน จำกัด จ.สมุทรสาคร พบพนักงาน 21 คน มีอาการอาเจียน ปวดหัว ลึนชาบางรายเป็นลมหมดสติ เจ้าหน้าที่ระดมกำลังปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้บาดเจ็บนำส่ง รพ. ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กไม่พบสารพิษรั่วไหล คาดเป็นโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ระหว่างตรวจสอบในวันที่ 14 ก.ย.นี้</p>	-